

กำไรชีวิต...

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาไทย-ลาว



รอบรั้วการศึกษา

ชวลีกร กิตติกิจ

สภายุติ คำท้าทายจากนักศึกษา สปป.ลาว ที่รอดต้อนรับนักศึกษาจากฝั่งไทย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตาม 'โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว' ครั้งที่ 2 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเป็นสถาบันเจ้าภาพ จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ...เพื่อสานสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ และความสัมพันธ์ของนักศึกษาไทย-ลาว ตลอดจนบุคลากรอุดมศึกษาของทั้งสองฝ่ายที่สำคัญยังเป็นการเตรียมพร้อมในการอยู่ร่วมกันในสังคมของประชาคมอาเซียนในปี 2558

นางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พูดถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า เป็นความต่อเนื่องจากกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาน่า ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เมืองเวียงจันทน์ นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากทั้งสองประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งกิจกรรมอาสาพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ได้ร่วมแบ่งปัน และเรียนรู้ความเหมือนและความแตกต่างจากกันและกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเมื่อทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน ต้องรวมกันเป็นประชาคมเดียวกัน กิจกรรมลักษณะนี้จึงถือเป็นการเตรียมพร้อมให้นิสิต นักศึกษา ปรับตัวในการดำรงชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีหลากหลายภาษา และมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมจะมีทั้งค่ายก่อสร้าง และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม มีนักศึกษาฝ่ายละ 30 คนเข้าร่วม โดยนักศึกษาฝ่ายไทยมาจาก 11 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชชมงคล (มทร.) ล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มรภ.อุดรธานี มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ขณะที่นักศึกษาไทย-ลาวที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง อย่าง **น.ส.อมรรัตน์ เขตสูงเนิน นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปี 4 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น** บอกว่าบรรยากาศและสถานที่จัดเท่านั้นที่เปลี่ยนไป หากแต่ความไม่มีตรีของ



เพื่อนๆ ชาว สปป.ลาว นั้นคงยังเหมือนเดิม จนทำให้นึกถึงคำที่ว่า "มิตรภาพ มิตร ไม่มีกำแพงใดที่กันได้" ซึ่งส่วนตัวแล้วรู้สึกที่ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาไทยที่เข้าร่วม

โครงการ ได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้เปิดโลกทัศน์และมาสร้างมิตรภาพกับเพื่อนชาวลาว ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการผูกมิตรและเชื่อมสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เพื่อขยายความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อไป

ด้าน น.ส.โบสวรรค์ ปัญญาสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ บอกว่า ได้ประโยชน์หลายอย่างจากกิจกรรมนี้ ทั้งประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการบริหารและจัดสรรกิจกรรมในค่าย ให้

มีความลงตัว เป็นการสร้างความรับผิดชอบให้แก่นักศึกษาในการปฏิบัติภารกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนและต่อส่วนรวม ในขณะที่เดียวกันยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของนักศึกษาแต่ละประเทศเพื่อเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกันและกันพร้อม





อมรรัตน์ เขตสูงเนิน



โบสวรรค์ปิญาสวัสดิ์

ทั้งช่วยสร้างความสามัคคีให้แก่นักศึกษาทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น
เรียกได้ว่า 'โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว' เป็นกำไรชีวิตที่ได้เรียนรู้การ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งมีความแตกต่างทั้งด้านวิถีการดำเนินชีวิต รูปแบบ
การทำงาน ภาษา และวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐาน
ที่สำคัญสำหรับการปรับตัวของนักศึกษาในการเตรียมพร้อมเป็นสมาชิก
ของประชาคมอาเซียนในปี 2558 ต่อไป